

ขรก.สมัครเกษียณอายุก่อนกำหนด 16-30มิ.ย.52

นำเสนอเมื่อ : 19 พ.ค. 2552

ขรก.สมัครเกษียณอายุก่อนกำหนด 16-30มิ.ย.52

สำนักงาน ก.พ. ทำหนังสือแจ้งเวียนส่วนราชการ
ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ข้าราชการที่ต้องการเกษียณก่อนกำหนด 16-30 มิถุนายน 2552

นายปรีชา วัชรภักย์ เลขาธิการ ก.พ. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)
มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (วันที่ 1 ตุลาคม 2552) นั้น คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ
(คปร.) สำนักงาน ก.พ.ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการ ชี้แจงรายละเอียดมาตรการดังกล่าว
หากเห็นว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของส่วนราชการ
และมีงบประมาณรองรับให้ดำเนินการได้ โดยให้จัดทำรายละเอียดขอเสนอมาตรการเสนอต่อ คปร.
พิจารณาภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย คือ ต้องเป็นข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปหรือมีเวลาราชการ 25 ปีขึ้นไป
(ไม่รวมเวลาทวิคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามมาตรการ (วันที่ 30 กันยายน)
โดยครอบคลุมข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการทหารและข้าราชการตุลาการของสำนักงานอัยการสูงสุด

สำหรับคุณสมบัติ จะต้องมีความประพฤติดีและมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ
ถูกสอบสวนหรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัย พิจารณาโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย
หรือเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลย ในคดีอาญาซึ่งมีโทษความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

นอกจากนี้ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่า กรณีใดๆ ตามกฎหมาย
และหากเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชุดใหม่ตามสัญญาในการไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติภารกิจวิจัย
จะต้องปฏิบัติราชการชุดใหม่มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษาดังกล่าว
และจะต้องยอมชดเชยเงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทำไว้ที่ยังปฏิบัติราชการชุดใหม่ครบ

สำนักงาน ก.พ.จะเปิดให้ผู้สมัครเข้าร่วมมาตรการ ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ในระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2552

สำหรับสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ แยกเป็น 2 ส่วนคือสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน 8-15 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง (ถ้ามี) ตามเวลาราชการที่เหลือ (ปี) และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินก้อน การยกเว้นภาษีในส่วนของเงินที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมถึงการยกเว้นไม่ต้องชดเชยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปกติกับเงินกู้ตามพระราชกฤษฎีกาสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2535 ฯลฯ

คอลัมน์ ข้าราชการ โดย สายสะพาย

www.matichon.co.th